

Quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em

Gánh nặng học tập, những thay đổi về điều kiện, môi trường sống, dịch Covid-19... đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của trẻ. Nếu không có hướng giải tỏa, can thiệp kịp thời có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái rối loạn về tâm lý, có hành động tiêu cực dẫn đến những cái kết đau thương.



Bệnh nhân là học sinh điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình.

Trong báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tháng 10/2021: Ước tính có khoảng 13% thanh thiếu niên từ 10 - 19 tuổi sống chung với chứng rối loạn tâm thần được chẩn đoán. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng ước tính, mỗi năm có gần 46.000 trẻ em và trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 10 - 19 tự kết liễu cuộc đời mình. Tại Thái Bình, qua thống kê của Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, riêng năm 2021, tỷ lệ trẻ đến khám chữa bệnh, tư vấn tại Bệnh viện chuyên khoa về tâm thần đã tăng hơn 1,2% so với những năm trước, trong đó có hơn 140 cháu phải nhập viện điều trị nội trú, cao gấp đôi so với năm 2020.

hàm trạng thái thoải mái, sự tự tin, tính tự chủ, năng lực và khả năng nhận biết những tiềm năng của bản thân. Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của trẻ em. Nhiều hoạt động, thói quen bị thay đổi từ việc học hành, thể thao đến vui chơi, giải trí, giao tiếp, kết nối xã hội. Ở giai đoạn đầu, dấu hiệu nhận biết các bệnh lý tâm thần là trẻ có các biểu hiện giống như suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc ngủ kém. Trẻ có thể kêu đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, kém ăn, gầy sút cân. Ở các giai đoạn tiếp theo, trẻ có thể lơ là học tập, suy giảm kết quả rõ rệt, chán học, từ chối đến trường, có biểu hiện tính cách khác, chống đối bố mẹ, thay có giáo, thích ở một mình, tự ti, ít nói, mặt trầm buồn, không muốn tiếp xúc với người xung quanh. Đó là các dấu hiệu ở thể trầm cảm. Ở thể

khác, trẻ có thể nói nhiều, hưng phấn khác thường, tăng động, có những cơn xung động về cảm xúc, nặng hơn là kích động, vận động, đập phá, đánh bạn bè, người thân và có các hành vi khác làm tổn hại, hủy hoại bản thân; gây nguy hiểm tới cả những người xung quanh. Có nhiều nguyên nhân gây ra các rối loạn tâm thần ở trẻ, trong đó có 4 nhóm nguyên nhân chính như: yếu tố gen; cấu trúc não bộ; chất dẫn truyền thần kinh; tâm lý xã hội, áp lực cuộc sống gia đình. Bác sĩ Phùng Thị Minh Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thái Bình cho biết thêm: Trẻ nguy cơ hoặc mắc các bệnh về rối loạn tâm thần nếu không được gia đình phát hiện đưa đến chuyên khoa tâm thần điều trị kịp thời có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Khi triệu chứng khó phát hiện hoặc triệu chứng rõ mà gia đình không quan

tâm, chán chường, không đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần sẽ bỏ qua giai đoạn vàng điều trị. Bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn nặng hơn, mất cơ hội điều trị tốt. Khi sang giai đoạn nặng có thể trở thành bệnh mạn tính, điều trị đáp ứng với thuốc chậm hơn, việc học tập không có hiệu quả, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, khi không được điều trị kịp thời, trẻ sẽ phải chịu đựng tình trạng bệnh lý trong cơ thể, cuộc sống trở nên tiêu cực.

Trẻ em là tương lai đất nước, chăm sóc bảo vệ trẻ em không chỉ ở gia đình, nhà trường mà cần có sự chung tay của toàn xã hội. Ở độ tuổi nào, trẻ cũng cần được quan tâm, chăm sóc đúng cách với những phương pháp nuôi dạy khoa học để các con có sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi có sức khỏe thể chất, tinh thần vững, trẻ sẽ vững vàng vượt qua những rào cản, áp lực trong cuộc sống. Gia đình và nhà trường, xã hội phải kết hợp chặt chẽ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ; tạo cho trẻ một môi trường sống lành mạnh, an toàn, vui tươi, không nên tạo áp lực cho trẻ, nhất là trẻ đang ở trong độ tuổi vị thành niên, bởi đây là lứa tuổi rất dễ bị kích động. Hãy dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và kết nối với trẻ. Sự đồng hành của cha mẹ, gia đình và nhà trường sẽ giúp phát hiện sớm những sang chấn về mặt sức khỏe tâm thần, từ đó có biện pháp kịp thời giúp các em có một đời sống tinh thần khỏe mạnh. Khi trẻ có một trong những dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần để được tư vấn, hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh nặng dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

HOÀNG LANH

Nghị lực vươn lên của thương binh Vũ Ngọc Thành

Chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh (CCB) Vũ Ngọc Thành, tổ 3, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) đúng lúc ông đang tất bật với công việc buôn bán của gia đình. Ông Thành là người tích cực tham gia phong trào của Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi, các hoạt động của địa phương nên được nhiều hội viên CCB và người dân quý trọng.

Cuộc đời CCB Vũ Ngọc Thành là những năm tháng làm việc không biết mệt mỏi, cần cù, chịu khó, đúng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Năm 1972, ông biên chế vào Sư đoàn 2, chủ yếu chiến đấu tại mặt trận Quảng Nam và các tỉnh miền Trung, đến năm 1976 xuất ngũ trở về địa phương. Năm 1995, do điện dân dụng trên địa bàn huyện còn khan hiếm, CCB Vũ Ngọc Thành đã mạnh dạn đầu tư toàn bộ nguồn vốn tích góp của gia đình để mở cửa hàng điện dân dụng. CCB Vũ Ngọc Thành chia sẻ: Khi nhập những sản phẩm như phích cắm, ổ điện, bóng đèn về để phục vụ người dân trên địa bàn thị trấn, cửa hàng của gia đình tôi bán rất tốt, nhiều khách hàng đến đặt mua nên tôi đã có vốn để đầu tư mở rộng kinh doanh. Tôi đã đi các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để tìm kiếm nguồn hàng chất lượng về phục vụ nhu cầu của người dân. Với tôi, được phục vụ người dân quê hương là niềm vui, niềm hạnh phúc. Cũng chính bởi



Cựu chiến binh Vũ Ngọc Thành kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao cho khách hàng.

phương châm kinh doanh đó nên hơn 20 năm qua cửa hàng vẫn giữ được những khách quen thuộc, uy tín của cửa hàng cũng dần được nâng lên. Kinh doanh ngày càng phát triển, ông Thành dùng số vốn tích góp được chuyển sang đầu tư kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh đáp ứng nhu cầu đồ gia dụng thiết yếu của người dân. Khi thiếu hàng, ông Thành phải đặt mua hàng ở xa, tìm đến những nhà phân phối lớn để có đủ nguồn hàng

phục vụ nhân dân. CCB Vũ Ngọc Thành chia sẻ thêm: Khi tôi tạo dựng được uy tín với người dân trong huyện thì đồng nghĩa với việc kinh doanh của gia đình sẽ tốt lên. Tôi đã mở rộng kinh doanh, thuê thêm lao động, đầu tư thêm xe tải chở hàng, xây dựng hệ thống tiếp thị nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Có những năm, cửa hàng của tôi xuất bán hàng nghìn sản phẩm điện tử, điện dân dụng các loại, doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng.

Hiện nay, công việc kinh doanh mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sức mua có giảm đi đáng kể nhưng cửa hàng của CCB Vũ Ngọc Thành vẫn luôn giữ doanh thu ở mức ổn định hơn 1 tỷ đồng/năm. Bên cạnh việc điều hành kinh doanh, CCB Vũ Ngọc Thành còn tích cực tham gia các hoạt động của Chi hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ và Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi. Ông cũng các thành viên trong các lực bộ thiện

nguyên đã vận động nguồn lực giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, bản thân ông đã mua 200kg gạo để dành tặng người dân vùng bị ảnh hưởng. Khi Hội CCB thị trấn Quỳnh Côi phát động cán bộ, hội viên CCB tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, CCB Vũ Ngọc Thành đã tạm ngừng công việc kinh doanh để bảo đảm công tác phòng dịch, đồng thời ủng hộ tiền mặt giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ tiền, ngày công giúp 4 hộ gia đình hội viên xây dựng nhà tình nghĩa. Ngoài ra, ông Thành luôn là người nhiệt tình tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ đánh giá: Mô hình kinh doanh điện tử, điện dân dụng của hội viên Vũ Ngọc Thành là một trong những mô hình tiêu biểu CCB tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng của Hội CCB huyện Quỳnh Phụ. Ông đã giúp đỡ nhiều người có việc làm với thu nhập ổn định từ 6,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. CCB Vũ Ngọc Thành còn rất tích cực tham gia các hoạt động của địa phương bằng nhiều việc làm thiện nguyện. Tổng kết phong trào "CCB thị trấn Quỳnh Côi" năm 2016 - 2021, CCB Vũ Ngọc Thành vinh dự được UBND huyện, Hội CCB huyện khen thưởng vì những đóng góp tích cực với phong trào của địa phương.

TIỆN DAT

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe



Giờ thực hành tại Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình.

Sau một thời gian liên tục phải hoạt động ngắt quãng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ cuối năm 2021 đến nay công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) đã hoạt động trở lại bình thường, đáp ứng nhu cầu của người dân. Là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe ô tô và mô tô các hạng, Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên bổ sung các nội dung mới vào giảng dạy, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên. Trường đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương tiện, trang thiết bị dạy và học. Đến nay, nhà trường có gần 120 xe ô tô các loại phục vụ dạy thực hành và sát hạch lái xe, 5 xe công trình các loại, một số mô hình, cabin điện tử phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy công nghệ ô tô...

Ông Phan Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình cho biết: Mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 nhưng nhờ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách quyết liệt cũng như có kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới, năm 2021 kế hoạch đào tạo, sát hạch, cấp GPLX của nhà trường vẫn được bảo đảm. Nhà trường đã đào tạo 80 lớp lái xe mô tô với tổng số 10.000 học viên; trên 60 khóa học lái xe ô tô với trên 4.600 học viên. Tỷ lệ thi sát hạch vận tải ô tô các hạng đạt từ 80 - 95%. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Trong đó, thực hiện tốt những quy định tại các thông tư của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ...; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, từng bước hướng đến đào tạo đội ngũ giáo viên lái xe có tay nghề cao, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa khi tham gia giao thông.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe, đặc biệt là các cơ sở đào tạo lái xe mô tô thực hiện nghiêm quá trình dạy và học bảo đảm đầy đủ nội dung chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, thời hạn sử dụng của GPLX. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố chú trọng giảng dạy cho học viên hiểu biết về pháp luật giao thông đường bộ, kỹ năng điều khiển lái xe an toàn, chủ động xử lý kịp thời các tình huống có khả năng xảy ra TNGT, nâng cao ý thức, đạo đức và văn hóa giao thông của người lái xe. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung về đào tạo lái xe, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và pháp luật về giao thông vận tải và pháp luật về phân mềm sát hạch lái xe người lái xe, dữ liệu GPLX vì phạm đã được ngành công an chia sẻ để kịp thời phát hiện các trường hợp GPLX bị tước quyền sử dụng nhưng khai báo mất rồi xin cấp lại hoặc phát hiện các trường hợp sử dụng GPLX không hợp lệ, GPLX giả. Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện toàn tỉnh có 2 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và xe mô tô; 1 trung tâm sát hạch lái xe. Thời gian qua, Sở đã thực hiện quản lý và cấp GPLX, tập lái trên phần mềm quản lý xe tập lái; trang bị phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo và sát hạch lái xe, lắp đặt thiết bị DAT nhằm giám sát thời gian học và số km thực hành của học viên; trang bị thiết bị mô phỏng để học thực hành lái xe; kiểm tra thực tế xe tập lái, hồ sơ xe tập lái theo quy định; kiểm tra hồ sơ giáo viên, cấp nhật với phần mềm theo quy định. Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện tốt chức năng tư vấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe theo chương trình quy định. Công tác tổ chức các kỳ sát hạch lái xe đều được thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải và phần mềm sát hạch lái xe truyền trực tiếp về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Sở đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Đặc biệt, Sở chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung về đào tạo lái xe, kịp thời phát hiện các vi phạm (nếu có). Đến nay, các cơ sở, đơn vị đều thực hiện đúng các quy định, bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Sở Giao thông Vận tải cũng công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh những bất cập về công tác đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo lái xe nơi mình đăng ký học lái xe. Học viên có thể tra cứu, kiểm tra thông tin cá nhân, hình ảnh, giáo viên dạy lái xe, xe tập lái, tiến độ đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo lái xe nơi học viên đăng ký học lái xe, giúp học viên nắm bắt thông tin...; tránh trường hợp học viên đã đăng ký học lái xe mà không có thông tin trong danh sách.

NGUYỄN THỜI

Quy định mới về liên kết đào tạo nghề với nước ngoài

(nhandan.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài quy định tại Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019.

Theo đó, Nghị định số 24/2022/NĐ-CP quy định liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo các chương trình đào tạo sau đây: Chương trình đào tạo do hai bên xây dựng, cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài, cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài; chương trình đào tạo của nước ngoài chuyển giao, cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam. Liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện toàn phần tại Việt Nam hoặc thực hiện một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài do các bên liên kết đào tạo quyết định.



Ảnh minh họa

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp thực hiện liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài theo các hình thức liên kết đào tạo theo quy định trên được liên kết đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực theo quy định của nước ngoài và các ngành, nghề của Việt Nam, trừ ngành, nghề thuộc lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, tôn giáo. Nghị định số 24/2022/NĐ-CP yêu cầu các đơn vị nêu trên phải bảo đảm có đủ chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, học liệu đào tạo phục vụ cho việc học tập của người học theo yêu cầu của từng chương trình liên kết đào tạo.

Chương trình đào tạo không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng, không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Có đội ngũ nhà giáo đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đáp ứng cơ cấu chuyên môn theo yêu cầu của chương trình đào tạo và quy định pháp luật của nước cấp văn bằng, chứng chỉ...

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP bổ sung các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài sau đây: Vi phạm quy định về tổ chức hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài gây hậu quả nghiêm trọng; hết thời hạn định chỉ hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ; vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải thu hồi; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.